

**KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH NĂM 2020**

Họ và tên: ĐINH XUÂN DUYÊN

Sinh ngày: 28/2/1962

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ Nông nghiệp; Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT.

Đơn vị công tác: phòng Nông nghiệp-PTNT; Huyện Krông Pa

Sinh hoạt tại chi bộ: Nông nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”,

Kế hoạch số 273-KH/HU ngày 14/02/2020 của Huyện ủy Krông Pa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của bản thân những năm trước; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ bản thân năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cùng với Chi uỷ, chi Bộ lãnh đạo các đơn vị và các đoàn thể chính trị, xã hội trong chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Động viên, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ; nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của Bí thư Chi bộ, Phó bí thư chi bộ, chi uỷ viên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, Đảng viên,

công chức, viên chức, thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Nội dung Kế hoạch:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bản thân đăng ký như sau:

2.1 Nội dung thực hiện trong quý I:

- Triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2020. Tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm, chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân. Điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, Chỉ đạo hội nghị công chức đầu năm; Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; Đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh tiên tiến; Nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 đạt kết quả tốt.

2.2 Nội dung thực hiện trong quý II:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm 2020, Chuẩn bị công tác Đại hội chi bộ, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2020-2025; Hoàn thành báo cáo chính trị của chi bộ, báo cáo kiểm điểm của chi uỷ, xây dựng nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đề án nhân sự chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban thường vụ xem xét phê chuẩn. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2020, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.

Triển khai nhiệm vụ của cơ quan, chỉ đạo sản xuất vụ Mùa; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; quan hệ gắn bó với nhân dân nơi công tác nơi cư trú, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết của bản thân và đơn vị.

Gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3 Nội dung thực hiện trong quý III:

- Cùng với tập thể chi uỷ, chi bộ tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp góp phần thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho huyện rà soát các nhiệm vụ chức năng của đơn vị phục vụ cho xây dựng kế hoạch các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025

2.4 Nội dung thực hiện trong quý IV:

Thực hiện nghiêm túc thể hiện trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao; chỉ đạo tổng kết công tác năm 2020, xây dựng báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bổ sung đề án nông thôn mới huyện giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí mới phù hợp với bộ tiêu chí của chính phủ quy định, báo cáo trung thực, phân loại cán bộ đảng viên công chức cuối năm, Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi; yêu cầu mỗi cá nhân có bản tự đánh giá nhận xét xếp loại của cá nhân trong cả năm để Chi bộ nhận xét, đánh giá.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “*tự diễn biến*”; không “*tự chuyển hóa*” là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đánh giá công chức, viên chức cuối năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của bản thân. Để hoàn thành được kế hoạch đề ra rất mong sự phối hợp của tập thể chi uỷ, các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức trong chi bộ và các cơ quan thuộc chi bộ.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH


ĐINH XUÂN DUYÊN